

UBND HUYỆN PHÚ THIÊN  
**PHÒNG NN & PTNT**

Số 350/PNN-TH  
V/v trả lời chất vấn của  
Đại biểu HĐND huyện.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thiện, ngày 16 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Văn bản số 166/HĐND-TH ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về đề nghị trả lời chất vấn của bà **Ksor H' Mloet**, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nội dung chất vấn: *Việc thực hiện chỉ tiêu xây dựng làng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đề nghị làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của Phòng Nông nghiệp & PTNT, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2024.* Tôi xin phép báo cáo trả lời như sau:

- **Về kết quả thực hiện năm 2023:** Theo kế hoạch là 12 làng, dự kiến đạt 6/12 làng (Bôn Mi Hoan, Ia Kơ Al, Plei Lôk, Glung Mơ lan, Chrôh Ponan, Plei Tel B); có 06 làng không đạt (Sô Ma Long B, Plei Ksing, Kế Tân, Ring Đáp, Ia Chư Wâu và Chư Knông).

- **Nguyên nhân không đạt:** Do liên quan đến 03 tiêu chí không đạt (*Nghèo đa chiều, Bảo hiểm y tế, Thu nhập*). Trong đó: Có 1 phần yếu tố khách quan do một số thôn làng có xuất phát điểm thấp so với bộ tiêu chí quy định; tuy nhiên, cơ bản các tiêu chí không đạt được là do yếu tố chủ quan.

- **Về trách nhiệm:** Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 của UBND huyện về phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng làng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở tiêu chí không đạt được; theo đó, trách nhiệm chính thuộc về các địa phương, tiếp đó là cơ quan phụ trách tiêu chí được giao như: Phòng lao động - TB&XH (*tiêu chí Hộ nghèo*), Trung tâm y tế huyện (*tiêu chí Bảo hiểm y tế*), Chi cục Thống kê khu vực Ayun pa – Phú Thiện (*tiêu chí Thu nhập*).

Theo phân công, Phòng Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm 1 phần đối với kết quả chưa đạt được, nhất là trong công tác tham mưu chỉ đạo có việc, có nơi chưa thật quyết liệt, hiệu quả.

- **Về giải pháp để thực hiện hoàn thành trong năm 2024:**

+ **Đối với xã và thôn làng:** Có vai trò quan trọng và quyết định rất lớn đến kết quả xây dựng làng nông thôn mới. Cụ thể:

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để tham gia thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của người dân.

Phát huy vai trò của người đứng đầu thôn và xã, cần quyết liệt trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Có kế hoạch chi tiết, khả thi, phân công thực hiện đồng bộ, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn làng và người dân tham gia.

Lồng ghép các chương trình mục tiêu, nguồn vốn được giao để thực hiện có hiệu quả nhất là đối với tiêu chí Thu nhập và hộ nghèo.

**+ Đối với cơ quan phụ trách tiêu chí:**

Có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn thường xuyên tiêu chí phụ trách và đồng thời có giải pháp để cùng với địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả.

**+ Đối với Phòng Nông nghiệp & PTNT:**

Chủ động tham mưu quyết liệt và hiệu quả hơn nữa đối với các nhiệm vụ được giao, nhất là: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và giám sát tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tham mưu đề xuất, xử lý những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; phối hợp với cơ quan và địa phương để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả đối với bộ tiêu chí theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo Thường trực HĐND huyện và Đại biểu HĐND huyện xem xét, cho ý kiến./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



**Bùi Trọng Thành**